



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาดไทย
สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาดไทยอำนวยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาดไทย ประกาศมอบทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาดไทยอำนวยการศึกษา และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาดไทย ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว โดยผลการพิจารณามีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 13 ทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ประเภทเรียนดี สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาดไทยอำนวยการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) จำนวน 1 ทุน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คณะ	สาขาวิชา
1	นางสาววรินทรา เอียงเงิน	คณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2. ทุนประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน 9 ทุน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คณะ	สาขาวิชา
1	นางสาวคนุสรณ์ แก้วประสมวงศ์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
2	นางสาววิชิตา แสงจันทร์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
3	นางสาวณัชชา ประชูโชติ	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
4	นางสาวณัฐธิดา แก้วประกอบ	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
5	นายสุชาติ แซ่ว่อง	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
6	นางสาวภกาทิพย์ แก้วสุวรรณ	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการบัญชี
7	นายปริญญา ดวงแข	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการตลาด
8	นางสาวนาริสมา หะยีสะมะแอ	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
9	นางสาวสุทธาธิณี บัวเนี้ยว	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

3. ทุนประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน 3 ทุน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คณะ	สาขาวิชา
1	นางสาวปิยธิดา อินทร์ทอง	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
2	นางสาวสุชาดา สงสัย	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
3	นางสาวปัทมธิดา แก้วสำอางค์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการตลาด

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะมอบให้มีมูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

นักศึกษาทุนที่ต้องไปศึกษาบางส่วนในต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในภาคการศึกษานั้นในต่างประเทศเอง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างประเทศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่